
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด 
ครัง้ท่ี 1/2562 

เม่ือวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ดร.อุทัย ทุตยิะโพธิ ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

 
--------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.มลิวลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ประธานท่ีประชมุ 
2. นางพชัรา หาญเจริญกิจ กรรมการ 
3. นางนฤมล พฤกษศลิป์ กรรมการ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ กรรมการ 
5. นางสาวลมยั ประคอนสี กรรมการ 
6. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว กรรมการและเลขานกุาร 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
 เม่ือคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระการประชุ ม
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1.การใช้งบประมาณประจ าและงบประมาณโครงการประจ าปีการศกึษา 2561 ท่ียงัไมไ่ด้
ด าเนินการ และบางโครงการก็ต้องระงบัเพราะเป็นท่ีทราบกนัว่าสถานการณ์ของมหาวิทยาลยัยงัไมเ่อือ้ใน
การด าเนินงานบางโครงการ ส าหรับห้องสมดุมี 4 โครงการท่ีท่ียงัไมไ่ด้ด าเนินการ 
 -โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกาบภาพของอาคารหอสมดุ (Study Room) 
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการรีโนเวทห้องสมดุ โครงการนีจ้งึขอชะลอ 
 -โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตัิประธานในท่ีประชมุขอมตวิา่จะ
ด าเนินการอยา่งไรตอ่ไปครัง้แรกมีการจดัหามา 2 ทาวเวอร์ ซึง่จะมีเฉพาะทางเข้า อาจจะต้องจดัหาอีก 1 
ทาวเวอร์  เพ่ือเป็นทางออก ประธานขอให้ติดตอ่ฝ่ายจดัซือ้ ซึง่มีเวลาเหลือแคเ่ดือนกวา่ๆ 
 -โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัส าคญัของมหาวิทยาลยั รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
แจ้งวา่จะท านิทรรศการเร่ืองเก่ียวกบัพระพิฆเนศ ประธานขอเสนอให้ไปสมัภาษณ์อาจารย์วสนัต์ 
 -โครงการบริการชมุชน หวัหน้าฝ่ายเทคนิคแจ้งว่าได้จดัท าแผนของโครงการไว้แล้วและจะ
ด าเนินการปลายเดือนพฤษภาคมนี ้ ประธานแจ้งว่าไมอ่ยากให้ใช้ทนุไปกบัการด าเนินงานมากกวา่การซือ้
ของไปบริจาค ส าหรับสิ่งของขอให้เป็นการขอรับบริจาค 
 



 1.2.การเดนิบญัชีธนาคารของส านกัหอสมดุ ประธานในท่ีประชมุเสนอวา่ขอให้มีการรวมบญัชี
ซึง่บญัชีส านกัหอสมดุท่ีเปิดบญัชีโดย นางพชัรา และนางนฤมล ซึง่มีถึง 3 บญัชี ควรรวมให้เป็นบญัชีเดียว
เพ่ือความสะดวกในการใช้เงิน และควรจะน าเงินมาใช้ในการสมัมนาหรือการศกึษาดงูานตา่งประเทศของ
บคุลากรส านกัหอสมดุเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
 สรุปยอดเงินในบญัชีของส าน านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 19 เม.ย.62 ท่ีเปิดบญัชีโดย นางพชัรา 
หาญเจริญกิจ และนางนฤมล พฤกษศลิป์ จ านวน 3 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 875-7-00077-6 231,632.70  
2 875-7-00060-2 122,651.11 บญัชีนีเ้บกิส ารองใช้ในห้องสมดุ 

50,000 บาท 
3 875-7-00183-2 274,255.49  
 รวม  3  บญัชี 628,539.30 (หกแสนสองหม่ืนแปดพนัห้าร้อย

สามสิบสตางค์) 
  
 สรุปยอดเงินในบญัชีของส านกัหอสมดุ ณ วนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีเปิดบญัชีโดยนางจรีุรัตน์ 
เกลีย้งแก้ว และนางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ จ านวน 1 บญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
บญัชีท่ี เลขบญัชี จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 020-0-08585-0 24,020.25 ณ วนัท่ี18 เม.ย.62 

 
 1.3.แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรประจ าปี 2561 ซึง่ในปีนีม้หาวิทยาลยั
มีการเปล่ียนเกณฑ์ในการให้คะแนน ประธานให้มีการเทียบคะแนนให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัทกุแผนก 
ในปีนีม้หาวิทยาลยัจะมีการดแูละวิเคราะห์ทกุคะแนนเพราะมหาวิทยาลยัมีแนวทางในการเลิกจ้าง
บคุลากรสายเจ้าหน้าท่ี 
 1.4.การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านกัหอสมดุประจ าปี 2561 ประธานแจ้งวา่
จะต้องย่ืนขอรับการพิจารณาทางดาวน์โหลดได้จากสถาบนัวิจยั 
 1.5.ความคืบหน้า TU-Thaipul ได้มีเพิ่มมหาวิทยาลยัมหิดลเข้ามา ซึง่ทางมหาวิทยาลยัมหิดล
หากมีการขอส าเนาบทความจะให้ได้แค ่ 10 หวัข้อเทา่นัน้ใครขอก่อนได้ก่อน และจะมีคา่ใช้จา่ย 
มหาวิทยาลยัตอ่ไปท่ีจะเข้าร่วมคือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 1.6.ส านกัหอสมดุจะเป็นเจ้าภาพจดัประชมุเครือขา่ยห้องสมดุโรงเรียนแพทย์ประจ าปี 2562 
โดยจดัภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี ้ประธานขอปรึกษาวา่ควรจดัหรือไมอ่ยา่งไร ควรศกึษางานวิจยัของ



สถาบนันัน้ๆ (Digital Common) เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมดุทางการแพทย์ ประธานแจ้งวา่ ต้น
เดือนกรกฎาคม (1-13 กรกฎาคม) ต้องไปยโุรป ในการประชมุครัง้นีจ้ะเรียนเชิญคณุหมอศภุชยั ในการ
ต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุโดยใช้ห้อง 801 อาคารอาทิตย์อไุรรัตน์ ท่ีประชมุเสนอขอให้เป็นคร่ึงเดือนหลงัของ
เดือนกรกฎาคม 
 1.7.การตรวจเย่ียมให้ค าปรึกษาในการประเมินส านกังานสีเขียวของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
อาจารย์อจัฉรา  จิกลุชยัวงศ์ วิทยากรโครงการประเมินส านกังานสีเขียว ประธานแจ้งขอให้จองท่ีจอดรถ
หน้าอาคารหอสมดุ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.-16.30 น.  
 1.8.ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุได้รับเลือกเป็นประธานชมรมบรรณารักษ์และนกัเอกสาร 
สนเทศนานาชาตขิองสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ฯและเป็นกรรมการบริหารไป
ด้วยโดยต าแหนง่ 
 1.9.จากการเชิญหน่วยงานท่ีอยูช่ัน้ 1 ของอาคารหอสมดุ เพ่ือซกัซ้อมความเข้าใจในเร่ือง
ส านกังานสีเขียว ซึง่หนว่ยงานเข้าร่วมประชมุต้องการป้ายรณรงค์ตา่งๆ เชน่ ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้า การ
เปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศ รณรงค์ไมน่ าโฟมเข้ามาในอาคาร ส าหรับเจ้าหนาท่ีต ารวจมหาวิทยาลยั รอง
ผู้อ านวยการต ารวจมหาวิทยาลยัแจ้งวา่มีการเข้าออกไมแ่นน่อน ทางส านกังานจะจดัคนให้มาประจ า 
ประมาณ 4-5 คน และจะเชิญมาพบผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
            ไมมี่การแก้ไข 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3เร่ืองสืบเน่ือง 

เร่ืองการทบทวนของฝ่ายบริหาร (หมวดท่ี 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน 
และการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง) โดยมีวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1การตดิตามผลการด าเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา 
                 หวัหน้าคณะท างานฯ ทัง้ 5 คณะ ได้แก่ คณะท างานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะท างาน
ด้านการประชามสมัพนัธ์ฯ  คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน คณะท างานด้านการจดัการของเสีย และ
คณะท างานด้านการจดัการก๊าซเรือนกระจก ได้สรุปผลการด าเนินงานระหวา่งเดือนมกราคม – เดือน
ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการอ านวยการส านกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียวฯ ได้รับทราบใน
การประชมุฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14  มีนาคม 2562 และเลขานกุารได้บนัทกึไว้ในรายงานการ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 



วาระที่ 2  นโยบายสิ่งแวดล้อม 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุโดยผู้อ านวยการส านกัหอสมดุเป็นประธานในการ
ประชมุได้พิจารณาทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมส าหรับปีพทุธศกัราช 2562 ให้มีสอดคล้องและครอบคลมุ
ประเดน็ตามเกณฑ์ส านกังานสีเขียวทัง้ 4  ประเดน็ ในการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ท่ี 1/2562 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 และจะได้เผยแพร่ให้บคุลากรและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทัว่กนั  
 
วาระที่ 3ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 
                    ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุได้ท าการทบทวนรายช่ือคณะกรรมการอ านวยการ
ส านกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียวฯ ปีพทุธศกัราช 2561 และคณะกรรมการด าเนินงานส านกังานสีเขียว
และห้องสมดุสีเขียวฯ ปีพทุธศกัราช 2561 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562  โดยท่ีประชมุฯ เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง ดงันี ้

1. เสนอช่ือ อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ ผู้อ านวยการส านกังานอาคารและสิ่งแวดล้อม
เป็นท่ีปรึกษาแทน รศ.วิสตูร จิระด าเกิง ซึง่ขอลาออกจากการเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสิต 

2. เสนอช่ือ ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ทา่น 

ทัง้นี ้เลขานกุารฯ ได้ทาบทามและมีค าสัง่แตง่ตัง้ตอ่ไป 
 
วาระที่ 4   การตดิตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัตติามกฎหมาย รวมถงึ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
                  ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฯ แจ้งว่าได้เสนอให้กรรมการด าเนินงานฯ พิจารณาทบทวน
เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การระบปุระเดน็ปัญหาและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรของปีพทุธศกัราช 2561 รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั
และจะได้น าเสนอในการ ประชมุคณะกรรมการอ านวยการฯ ครัง้ตอ่ไป         
 
วาระที่ 5 การส่ือสารและข้อคิดเหน็ด้านสิ่งแวดล้อม 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ เสนอให้เพิ่มชอ่งทางการส่ือสารและเสนอ
ข้อคิดเห็นไว้บนเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ http://library.rsu.ac.thรวมทัง้ตามเคาน์เตอร์บริการจดุตา่งๆ 
ภายในส านกั หอสมดุ เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึน้ 
 
วาระที่ 6การเปล่ียนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ มีความเห็นวา่ จ านวนนกัศกึษาใหมข่องปี
การศกึษา 2562 อาจสง่ผลตอ่งบประมาณการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน

http://library.rsu.ac.th/


มาก ซึง่ส านกั หอสมดุจะพยายามจดัสรรงบประมาณการปรับปรุงเร่ืองตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น
เร่งดว่นให้มากท่ีสดุ 
 
วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
                 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุฯ เสนอให้เพิ่มความเข้มข้นในเร่ืองการเผยแพร่
ความรู้และข้อมลูขา่วสารไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในอาคารหอสมดุให้มากขึน้ สง่เสริมการจดักิจกรรมท่ี
เน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากรและผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และให้ความร่วมมือกบัห้องสมดุใน
เร่ืองการประหยดัพลงังาน การงดใช้ภาชนะจากโฟม และพลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้  เป็นต้น 
 
                     จดหมายแจ้งเร่ืองขอน าวาระเร่ืองการทบทวนของฝ่ายบริหารเข้าพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประชมุคณะกรรมการบริหารส านกัหอสมดุ 
เม่ือวนัท่ี 19  เมษายน 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4เร่ืองเพื่อพจิารณา 
4.1.การประชมุเพ่ือสรุปผลคะแนนการปฏิบตังิานประจ าปีการศกึษา 2561 ประชมุสปัดาห์ท่ี 2 

ของเดือนพฤษภาคม 2562 
 4.2.จากการทบทวนนโยบายตามเกณฑ์ส านกังานสีเขียวโดยฝ่ายบริหารส านกัหอสมดุนัน้ ประธาน
ในท่ีประชมุขอให้ติดตอ่เชิญ  อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธ์ิ  ผู้อ านวยการส านกังานอาคารและ
สิ่งแวดล้อม และอาจารย์เจริญวิชญ์ หาญแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ 

4.3.ผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียงประจ าปีการศกึษา 2561 
 

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงที่ต้องด าเนินการของส านักหอสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและการระบุปัจจัยเส่ียง 
  
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าส านกัหอสมดุ  ได้ร่วมกนัพิจารณาเพ่ือก าหนด
ความเส่ียงท่ีเห็นควรให้มีการด าเนินการทัว่ทัง้ส านกัหอสมดุในด้านการด าเนินงาน จ านวน  2  ความเส่ียง   
โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและมีการระบปัุจจยัเส่ียงดงัตอ่ไปนี ้
 
ความเส่ียงที่ 1   จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและเพียงพอตอ่ความต้องการ 
 
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ข้อมลูการประเมินตวัชีว้ดั ความเส่ียงท่ี 1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและ
เพียงพอตอ่ความต้องการของหลกัสตูรซึง่ในแตล่ะปีการศกึษาจะมีการจดัหาทรัพยากรสารสเทศ  โดยให้
ทางคณะฯ  มีสว่นร่วมเป็นผู้คดัเลือกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  ซึง่พบวา่ 
 

ความเส่ียงท่ี 1 2557 2558 2559 2560 2561 
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุและ
เพียงพอตอ่ความต้องการของหลกัสตูร 

(เพิ่มขึน้)
26.23 % 

(เพิ่มขึน้)
20.77 % 

(เพิ่มขึน้)   
8.28 % 

(เพิ่มขึน้)      
2.16 % 

(เพิ่มขึน้)      
1.71 % 

 
  ซึง่หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นวา่การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้  มีจ านวนการจดัหาท่ี
เพิ่มขึน้ทกุปี  อย่างไรก็ตามยงัคงต้องเป็นความเส่ียงท่ีต้องมีการติดตามอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป  เน่ืองจากการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศนัน้  เป็นภาระงานหลกัของส านกัหอสมดุท่ีต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกบั



หลกัสตูรและการเรียนการสอนในแตล่ะสาขาวิชา  ดงันัน้เม่ือมหาวิทยาลยัมีการเปิดการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรใหม ่ ๆ  ส านกัหอสมดุจ าเป็นต้องมีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องและเหมาะสม
เพียงพอตอ่การเรียนการสอนในแตล่ะหลกัสตูรท่ีเปิดใหม ่ ตลอดจนหลกัสตูรและสาขาเดมิให้เพียงพอและ
ตรงตอ่ความต้องการและท่ีส าคญัทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  มีราคาสงูขึน้ทกุปี  โดยเฉพาะ
ฐานข้อมลู  ซึง่อาจท าให้เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้หากมีงบประมาณไมเ่พียงพอ  หรืองบประมาณอาจ
ถกูจ ากดัในจ านวนเทา่เดมิ  หรือลดลง 
 
การระบุปัจจัยเส่ียงส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเส่ียงท่ี 1   จดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไมค่รอบคลมุ
และเพียงพอตอ่ความต้องการคือ 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 มีการเปิดหลกัสตูรใหม ่ๆ  เพิ่มขึน้  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  มีราคา
สงูขึน้ทกุปี 

 ทางคณะฯ /หลกัสตูร  ไมมี่การคดัเลือกหรือแนะน า
ทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านกัหอสมดุ 

-   ส านกัพิมพ์ หรือตวัแทนในการบอกรับ
ทรัพยากรสารสนเทศบางสาขาวิชา มีการเลิก
ผลิต หรือปิดกิจการ 

 ขาดการประสานงานอยา่งตอ่เน่ืองระหว่าง
ส านกัหอสมดุ และคณะฯ /หลกัสตูร 

 

 งบประมาณมีเทา่เดมิ / ลดลง / หรือเพิ่มขึน้เล็กน้อย  

 
ความเส่ียงที่  2    ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.51 

   
การวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ข้อมลูการประเมินตวัชีว้ดั ความเส่ียงท่ี 2  ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ีย
ไมต่ ่ากวา่ 3.51ซึง่พบวา่ 

ความเส่ียงท่ี 1 2557 2558 2559 2560 2561 
ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียไม่ต ่า
กวา่ 3.51 

3.95  3.91 3.96 3.93 รอผลการ
ด าเนินการ 

 
                       ซึง่หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นวา่ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมีคา่เฉล่ียโดยรวม
มากกวา่  3.51  ในแตล่ะปี  อยา่งไรก็ตามยงัคงต้องเป็นความเส่ียงท่ีต้องมีการตดิตามอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  
เน่ืองจากการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการคดิคา่เฉล่ียโดยรวม  แตห่ากมาดเูป็นรายด้านซึง่



ส านกัหอสมดุมีการส ารวจความพงึพอใจเพื่อให้ครอบคลมุในรายด้านได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ  ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงข้อมลู    ด้านสถานท่ี วสัด ุครุภณัฑ์  ด้านการประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร  
ด้านเคร่ืองมือและอปุกรณ์  ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ได้ตรงตอ่ความต้องการ  และ
ครอบคลมุภาระหลกัในด้านตา่ง ๆ ของส านกัหอสมดุ  ให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ผลการส ารวจจะพบวา่  จะมีคา่เฉล่ียไมต่ ่ากว่า 3.51 ก็
ตาม  ส านกัหอสมดุยงัคงให้ความส าคญั  เพราะความพงึพอใจ ขึน้อยูก่บั  ปัจจยัหลายประการ  
การระบุปัจจัยเส่ียงส าหรับปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเส่ียงท่ี  2   ความพงึพอใจของผู้ใช้ตอ่การบริการมี
คา่เฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.51คือ 
 

ปัจจัยเส่ียงภายใน ปัจจัยเส่ียงภายนอก 

 ทรัพยากรสารสนเทศไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ / 
ไมท่นัสมยั 

 ระดบัความพงึพอใจของการให้บริการมี
ผลกระทบตอ่คณุภาพของปัจจยัเกือ้หนนุ
ทางการศกึษาของหลกัสตูรตา่ง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

 เคร่ืองมือ  อปุกรณ์ตา่ง ๆ  ท่ีให้บริการ  มีสภาพเก่า  

 สถานท่ี  สิ่งแวดล้อม  ไมท่นัสมยั  

 ผู้ให้บริการ  

 
4.4.วารสารรังสิตสารสนเทศ เร่ืองการพฒันาวารสาร/ระบบฐานข้อมลูวารสารให้เป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ผู้สง่บทความและผู้อา่นบทความ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5เร่ืองอ่ืนๆ ไมมี่ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
  
ปิดการประชุม12.30 น. 

 
                                                                           (นางจุรีรัตน์  เกลีย้งแก้ว)                                                                                               
                                                                           กรรมการและเลขานุการ                                       
                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 
 


